

# **SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TRIẾT HỌC VÀ Y HỌC”**

Ngày 16/12/2020, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức thành công buổi Sinh hoạt chuyên đề “Triết học và Y học”.

Nhằm giới thiệu một số nhà triết học, y học và những đóng góp của họ trong tiến trình phát triển của nhân loại, thông qua đó khái quát mối quan hệ giữa Triết học và Y học, giúp cho sinh viên khóa 46 có được cái nhìn khái quát về vị trí, vai trò và phương pháp học tập khoa học các môn Lý luận chính trị.

Buổi Sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự của **Ths. Ngô Phương Thảo** – Trưởng phòng Công tác sinh viên; **Ths. Trần Trương Ngọc Bích** – Trưởng khoa Khoa học cơ bản; **Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm** – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản; giảng viên của Bộ môn Khoa học Mác – Lênin. Đồng thời, buổi Sinh hoạt chuyên đề còn thu hút hơn 270 bạn sinh viên khóa 46 của Trường.

Chương trình buổi Sinh hoạt chuyên đề gồm có 2 bài báo cáo của sinh viên về nhà triết học, y học Hippocrates; về nhà khoa học Beccoren và cộng sự phát hiện ra hiện tượng phóng xạ của nguyên tố Urani. Buổi Sinh hoạt chuyên đề còn có phần tọa đàm “về mối quan hệ giữa Triết học và Y học” do Ths. Đinh Văn Phương chủ trì. Các nội dung báo cáo được sắp xếp trình tự khoa học giúp cho sinh viên có cái nhìn khái quát về mối quan hệ giữa Triết học và Y học. Trên cơ sở đó, sinh viên có được phương pháp học tập các môn lý luận chính trị và các môn khoa học chuyên ngành tốt hơn.

Thay mặt Ban tổ chức Sinh hoạt chuyên đề, Ts. Trần Thị Hồng Lê phát biểu kết luận các nội dung báo cáo trong buổi Sinh hoạt chuyên đề rất ý nghĩa và thiết thực về mối quan hệ giữa Triết học và Y học nói riêng và giữa các môn Lý luận chính trị với Y học nói chung. Buổi Sinh hoạt chuyên đề còn là dịp để các bạn sinh viên khóa 46 giao lưu, gặp gỡ và tăng cường tinh thần đoàn kết và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều buổi Sinh hoạt chuyên đề được tổ chức.

**Bộ môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh**

**Một số hình ảnh của buổi Sinh hoạt chuyên đề:**



*Tiến sĩ. Nguyễn Thị Thu Trâm – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản  
phát biểu chỉ đạo buổi Sinh hoạt chuyên đề.*



*Nhóm sinh viên báo cáo về Nhà triết học, y học Hippocrates.*



*Nhóm sinh viên báo cáo về Nhà khoa học Beccoren và công sự phát hiện hiện tượng phóng xạ của nguyên tố Urani.*





*Ths. Đinh Văn Phương tọa đàm với sinh viên  
về mối quan hệ giữa Triết học và Y học*







*Một số tiết mục văn nghệ do sinh viên biểu diễn*



*Ban Tổ chức và sinh viên chụp hình lưu niệm*

**Bộ môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh**